



คณะกรรมการการพัฒนารเมือง การสื่อสารมวลชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
สภาผู้แทนราษฎร



คณะกรรมการการพัฒนารเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอแจ้งผลการประชุม ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์”

กรอบการดำเนินงานคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้ง และพิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้ง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ และมีมติในเรื่องดังกล่าว สรุปได้ว่า

๑. พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์”

โดยรายงานฉบับดังกล่าวมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ๖ ช่องทาง ได้แก่ (๑) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ (Data Platform) (๒) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (Budget Platform) (๓) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายของรัฐ (Policy Platform) (๔) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย (Law Platform) (๕) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารของรัฐ (News Platform) และ (๖) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ (Complaint Platform) โดยที่ประชุมเห็นว่า รายงานฉบับดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง มีข้อเสนอทั้งในส่วนข้อเท็จจริงเพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน และข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ควรนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อพิจารณาเห็นชอบและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดช่องทางในการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น ๖ ช่องทางดังกล่าว

๒. พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้งโดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้ง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งคณะอนุกรรมการได้กำหนดกรอบดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น

๑) พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

๒) พิจารณาศึกษาและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๓ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

๓) ศึกษาบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เช่น รูปแบบการเลือกตั้ง วิธีการนับคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยคณะอนุกรรมการกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

โดยในการประชุมวันดังกล่าว ได้มีมติติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการในประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

คณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทรศัพท์ ๐ ๒ ๒๔๔ ๒๖๔๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๒ ๒๔๔ ๒๖๔๒

ศกิมินาภรณ์/ผู้พิมพ์